



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  
และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
(ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกสรรมาในวันสอบ และต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนทำการสรรหาและการเลือกสรร หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการกำกับห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาต ให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรได้
๓. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องไปถึงสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร ก่อนเวลาเริ่มดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทัน สายเกิน ๑๕ นาที จะไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคล  
เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
แบบทำயประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

สถานที่สอบ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สอบวันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖  
เริ่มสอบเวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขที่อัตรา ๒๖๑๐๔๕ - ๒๖๑๐๔๘

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๖๗๖๐๐๑	นางสาวโสภารรณ รัตน์พันธุ์	
๒	๒๖๗๖๐๐๒	นางสาววรรณนิษา บุญไหล	

๒